

CHUA NHẬT, Ngày 22 Tháng Chín, 2024 TUẦN THỨ 25 MÙA THƯỜNG NIÊN—B

SUY NIỆM PHÚC ÂM

Khi tôi còn là một chủng sinh non nớt chắt phát, tôi đã được sai đi hòa nhập với người nghèo. Trong thời gian một tháng, tôi sống trong ngôi nhà dành cho người khuyết tật đang trong tình trạng khôi phục. Đó là một thách thức đối với tôi vì các bác sĩ thực tập gặp vấn đề nghiêm trọng về giao tiếp. Ở đó có một người đàn ông 30 tuổi tên là Robin bị câm điếc hoàn toàn. Anh ấy mắc Hội chứng Down (Down's Syndrome). Anh ta trông giống như một người Viking, với mái tóc đỏ và bộ râu đẹp. Nhưng tôi cảm thấy lúng túng và không sao nối kết với anh ta được. Tất cả các tác động thường ngày của tôi hầu như thất bại. Tôi phải tự nhận sự thật rằng mình sẽ chẳng bao giờ kết nối được.

Thế rồi một buổi sáng kia, một điều kỳ diệu đã xảy đến. Robin đang ở trên sàn phòng khách lặng lẽ chơi đồ chơi. Từ xa tôi ngồi trên ghế nhìn anh ấy, tôi cảm nhận được những lời Chúa Giêsu hiện lên trong tâm trí tôi: “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”. (Mácô 9:37). Tôi nghĩ, “Giêsu Chúa ơi, bằng cách nào đó Chúa đã hiện diện ở trong Robin.” Tôi ngưng ngưng đảm bảo rằng không có ai khác trong phòng, rồi tôi nói bằng một giọng rõ ràng: “Chúa Giêsu, Ngài có đó không?” Robin không quay về phía tôi và nói: “Chào John. Vâng, là tôi đây, Chúa Giêsu.” Thế rồi anh ấy tiếp tục chơi đồ chơi của mình trong im lặng.

Nhưng có điều gì đó đã thay đổi trong tôi. Kể từ giây phút đó, việc nối kết ở bên Robin trở nên dễ dàng hơn, đùa giỡn với anh ấy, thử dùng ngôn ngữ ký hiệu với anh ấy, để anh ấy nhận ra chính anh ấy và tôi là chính tôi. “Khuyết tật” của anh không còn là mối trở ngại phải cần vượt qua nữa. Anh ấy đã trở thành Robin, người bạn của tôi.

Ai trong cuộc sống của bạn có vẻ xa cách hoặc không thoải mái khi ở bên cạnh họ? Lần tới khi bạn gặp anh ấy hoặc cô ấy, hãy lặng lẽ kêu cầu Danh Thánh Chúa Giêsu và bạn sẽ thấy những hàng rào cản trở biến mất trong bạn như thế nào.

--- LM. John Muir ©Lpi chia sẻ dựa theo Mácô 9:29-36



DANH VỌNG

Đi ngang qua xứ Ga-li,
Âm thầm nhẫn nhục, lối đi đường về.
Con Người phải gánh nặng nề,
Vai mang thánh giá, tư bề bủa vây.
Người ta bắt nộp cả Thầy,
Đánh đòn phỉ báng, treo cây chết trần.
Ba ngày sống lại hóa thân,
Vinh quang sự sống, tinh vân rạng ngời.
Môn đồ không dám hỏi Người,
Khổ đau tiên báo, gọi mời dẫn thân.
Tông đồ tranh luận công thần,
Ai ngồi chỗ trước, chia phần quản cai.
Chúa thương dạy dỗ sớm mai,
Nêu gương phục vụ, tương lai đích cùng.
Không màng danh vọng uy hùng,
Theo Thầy kiên vững, thiên cung phúc lành.

Lm. Trần Việt Hùng chia sẻ dựa theo Mácô 9, 29-36

TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HÀNG TUẦN

Sept. 14 & Sept. 15, 2024

Xin quý vị vui lòng tham khảo qua
thông tin hàng tuần của Giáo Xứ

Quý vị có thể dâng cúng
qua trang mạng: www.olphriverside.org



CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG CHÍN, 2024

Cầu cho tiếng kêu của trái đất

Chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi chúng ta biết lắng nghe bằng con tim tiếng kêu của Trái đất và của các nạn nhân của thảm họa môi trường và biến đổi khí hậu, biết dẫn thân bảo vệ thế giới chúng ta đang sống.

MỤC THÔNG TIN HÀNG TUẦN

⇒ **Chúa Nhật, Ngày 29 Tháng 9, 2024: Ô/B Nguyễn Trần Tần Hào dâng của lễ**

◇ **Thứ Sáu, Ngày 4 Tháng 10: Thứ Sáu Đầu Tháng**
+ Cộng đoàn sẽ có **Chầu Thánh Thể** vào lúc
6 giờ 30 chiều và **Thánh lễ** vào lúc 7 giờ tối
tại nhà nguyện. Đoàn LMTT phụ trách

⇒ **Chúa Nhật, Ngày 6 Tháng 10, 2024:**

Giáo xứ tổ chức Hội Chợ Gây Quỹ
— **Thiếu Nhi Thánh Thể dâng của lễ**

THÁNH LỄ VIỆT NAM hàng tuần vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật



Mọi thắc mắc liên quan đến các
Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI,
Nghi thức TANG LỄ &
GIÁO LÝ TÂN TÔNG.
Xin vui lòng liên lạc Cha Quản Nhiệm
Giuse Đặng M. Trí
qua văn phòng Giáo Xứ
số phone 951-689-8921 # 100
để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.



BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Chủ Tịch: A. Phêrô Nguyễn Trung
Phó CT Nội Vụ: A. Giuse Nguyễn Đức Trọng
Phó CT Ngoại Vụ: A. Vinh Sơn Nguyễn Đức Hạnh
Thư Ký: C. Maria Bùi Thảo
Thủ Quỹ: A. Giuse Maria Nguyễn T. Thường